



โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1. ชื่องานและโครงการ

1.1 ชื่อโครงการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

1.2 ลักษณะโครงการ เป็นโครงการใหม่

1.3 องค์ประกอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

1.3.1 สำนักงานธรรการวิทยาลัยนานาชาติ

1.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในระยะแรกของการดำเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ เน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) โดยเตรียมการจัดการศึกษา 4 หลักสูตร ในด้านต่างๆ ที่เป็นที่สนใจระดับนานาชาติ ที่จะดึงดูดผู้เรียนที่มีความสามารถสูง ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น Bachelor of Political Science ด้าน International Relations; Bachelor of Business Administration ด้าน Digital Marketing, ด้าน Trading and Investment, ด้าน Hospitality and Tourism Management หรือ ด้าน Service Science, Management and Engineering; Bachelor of Science ด้านคอมพิวเตอร์เน้น Mobile Computing เป็นต้น

1.3.3 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) ซึ่งจะได้เสนอเปิดในระยะต่อไป

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ หัวหน้าโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

4. ที่ตั้งโครงการ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5. ระยะเวลาดำเนินงานตามโครงการ

9 เดือน เพื่อการดำเนินงานในรายละเอียดเพื่อการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม 2560

6. วัตถุประสงค์

6.1 ด้านการจัดการศึกษา

เพื่อสนับสนุนการเป็นเลิศสู่สากลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ มุ่งจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของประเทศและของภูมิภาค วิทยาลัยนานาชาติจะเป็นแหล่งผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต สามารถปรับตัวเข้ากับพลวัตทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค และโลก โดยในระยะแรกเน้นจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร และจะขยายหลักสูตร รวมทั้งจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในระยะต่อไป

นอกจากนักศึกษาประจำแล้ว วิทยาลัยนานาชาติจะจัดให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ ทั้งจาก ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ และจัดทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในต่างประเทศ เพื่อส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวไทยไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ อันเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ อีกทางหนึ่ง

6.2 ด้านการวิจัย

ผลงานวิจัยเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศสู่สากล การศึกษาวิจัยจึงเป็น วัตถุประสงค์สำคัญข้อหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้าง นวัตกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 และมหาวิทยาลัย 4.0 โดยวิทยาลัยนานาชาติจะสนับสนุน การศึกษาวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมของคณาจารย์ ซึ่งเป็นทั้งนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถสูงในสาขาวิชาต่างๆ ที่จัดให้มีการเรียนการสอน รวมทั้งจะเป็นแหล่งรวบรวมและพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ เพื่อสร้างศาสตร์ใหม่ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการแก้ปัญหาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

วิทยาลัยนานาชาติจะสนับสนุนให้คณาจารย์เปิดกลุ่ม/หน่วยวิจัย และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ เพื่อ พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสาขาที่จัดการเรียนการสอนและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีการสร้าง เครือข่ายกับนักวิจัยในต่างประเทศ จัดให้มีนักวิจัยแลกเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้าง บรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยจะเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ที่เน้นวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานระยะต่อไป

6.3 ด้านการบริการวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติจะเป็นแหล่งให้บริการคำปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จัดการเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาสู่ชุมชนและสังคมภาคใต้ ตลอดจนระดับประเทศ รวมทั้งให้บริการ เผยแพร่ความรู้ โดยการเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้นตามความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาค เพื่อให้มีการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ สอดคล้องตามเอกลักษณ์การเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียนของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นช่องทางสร้างความสัมพันธ์กับท้องถิ่น และเชื่อมโยงท้องถิ่นกับนานาชาติ อันเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศ นานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยโดยรวมด้วย

6.4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิทยาลัยนานาชาติจะสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม ท้องถิ่นภาคใต้สู่นานาชาติ ผ่านการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ค่านิยมความเป็นไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยฯ อย่างต่อเนื่อง

7. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อตั้งด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 มีเป้าหมายและพันธกิจอย่างชัดเจนที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นองค์กรของรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” จากการดำเนินงานตามพันธกิจอย่างต่อเนื่องมาจนล่วงเข้าปีที่ 25 ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ได้ผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการออกมาใช้สังคมเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยฯ จะมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากลอยู่ด้วยก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่ได้มุ่งดำเนินงานในด้านที่จะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นนานาชาติอย่างจริงจัง ในช่วงเวลาหนึ่งๆ มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาเพียงประปราย ไม่เพียงพอที่จะสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่แก่นักศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ บุคลากร และท้องถิ่นได้ จึงยังไม่อาจกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และหลากหลาย เป็นหลักในถิ่น สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเป็นนานาชาติ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ และยังไม่เป็นเลิศสู่สากล เพราะยังไม่เป็นที่รับรู้และไม่ได้เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งยังมีโอกาสไม่มากพอที่จะแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ร่วมวิจัยกับอาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติให้ได้อย่างกว้างขวาง เหล่านี้ล้วนเป็นตัวชี้วัดสำคัญของความสำเร็จในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล

การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เป็นช่องทางของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านการจัดการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ทิศทางความสนใจของนานาชาติได้เปลี่ยนจากที่เคยเน้นให้ความสำคัญกับศักยภาพ และอิทธิพลต่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในโลกของประเทศทางตะวันตก มาเป็นประเทศทางตะวันออก อันได้แก่ อาเซียน เอเชีย และตะวันออกกลาง มากขึ้น หลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ จะดึงดูดผู้เรียนชาวต่างชาติมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ ช่วยสร้างความรับรู้ เป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ ทำให้บรรยากาศอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง ประกอบ ช่วยให้มีมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังจะดึงดูดนักศึกษาไทยที่มีความสามารถ มีความพร้อม และความต้องการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ ทั้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ และจังหวัดอื่นๆ จากทั่วประเทศ เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อที่จะขยายโอกาสและเตรียมความพร้อมของตน ในการประกอบอาชีพและประกอบกิจการกับต่างประเทศในศตวรรษที่มีการเปิดเสรีด้านการค้า และการประกอบอาชีพหลากหลาย ทั้งในระดับอาเซียน และระดับโลก

วิทยาลัยนานาชาติจะจัดระบบบริหารจัดการในแนวทางที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ด้วยการจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการสูงจากทั้งในและต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เปิดสอน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ/หรือเสริมด้วยภาษาต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน อาทิเช่น ภาษาจีน เป็นต้น จัดบริการการศึกษา และวิชาการในมาตรฐานนานาชาติ ออกแบบหลักสูตรให้รองรับการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ สนับสนุนให้มีการร่วมมือจัดการเรียนการสอน ร่วมกับสถาบันที่เป็นเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ หลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย ของวิทยาลัยนานาชาติจึงจะนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา จากนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยฯ ได้เตรียมการสนับสนุนด้านปัจจัยการอยู่อาศัย เพื่อความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยจัดให้มีหอพักนักศึกษานานาชาติ (International House) ภายในมหาวิทยาลัย ช่วยสร้างบรรยากาศนานาชาติขึ้นในเขตหอพักนักศึกษา อันจะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาของทั้งมหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ โดยจัดให้สถาบันภาษาเป็นหน่วยงานรองรับ เพื่อสนับสนุนการบริการทางการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติด้วย

การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เน้นการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ การศึกษาวิจัยร่วมกับนักวิชาการและนักศึกษาคุณภาพระดับนานาชาติ ตลอดจนการให้บริการวิชาการ ที่เน้นเนื้อหาของหลักสูตรนานาชาติ เป็นช่องทางที่เปิดประตูให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวสู่เวทีนานาชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างภาพลักษณ์นานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยฯ สร้างความเชื่อมโยงกับสถาบันอุดมศึกษาในนานาชาติ ช่วยสนับสนุนให้เกิดการรับรู้ ความร่วมมือด้านวิชาการ และการวิจัยในคุณภาพระดับนานาชาติ เสริมสร้างเอกลักษณ์การเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เสริมความเป็นหลักในถิ่น เพิ่มการรับรู้ของท้องถิ่น ในด้านความเป็นเลิศสู่สากล นำทางให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก้าวเป็นเลิศสู่สากลได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

8. ความเป็นมาของโครงการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่มีวิทยาเขตเดียว มีหลักการบริหารโดยยึดหลัก “รวมบริการ ประสานภารกิจ” และบริหารวิชาการแบบบูรณาการ เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นจากความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นอุทยานแห่งการศึกษาสำหรับแหล่งศึกษาทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาตามอัธยาศัยและแหล่งศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 โดยในปีแรกเปิดสอนใน 8 สำนักวิชา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนรวม 13 สำนักวิชา ในหลักสูตรต่างๆ ระดับปริญญาตรี จำนวน 35 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 16 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 หลักสูตร โดยมีมุ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่น และในระดับภูมิภาค ตามเอกลักษณ์การเป็นอุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน และด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น และเป็นเลิศสู่สากลของมหาวิทยาลัยฯ แสดงให้เห็นว่าแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านกิจการนานาชาตินั้นเป็นทิศทางที่วางไว้แล้ว

ในปี พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อึ้งรังษีวงศ์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้วางแนวยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง โดยมีแนวคิดที่จะสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีบรรยากาศการศึกษานานาชาติ ทั้งพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และจัดให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ โดยเฉพาะในอาเซียน ในเอเชีย และทั่วโลก เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม โดยมีแนวทางข้อหนึ่งในยุทธศาสตร์การดำเนินการเพื่อวางรากฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็น World Class University คือ เพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งในการดำเนินการเพื่อจัดการศึกษานานาชาติ จำเป็นจะต้องมีการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อบริหารจัดการเชิงระบบ ระเบียบ เพื่อการจัดการศึกษา และการดำเนินการกิจอื่นๆ ที่จะสนับสนุนความเป็นนานาชาติตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

การจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ จึงเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับปณิธานและอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้ และจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรลุถึงวิสัยทัศน์การเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล ที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

9. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

9.1 วิสัยทัศน์

การศึกษานานาชาติ คุณภาพโดดเด่น เป็นเลิศสู่สากล

9.2 พันธกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ มีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

10. การดำเนินงานโครงการเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

การดำเนินงานขั้นต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติเชิงนโยบายในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว จะได้ทำการศึกษาข้อมูลในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ให้มีความพร้อมสมบูรณ์เพื่อการเปิดทำการวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีเป้าหมายในการเปิดรับนักศึกษาได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป